



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัคร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) นี้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง) หรือในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับครั้งนี้

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรงไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ที่หมายเหตุระบุว่าเป็นผู้ได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ ๑ - ๒ ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพร้อมทำสัญญาจ้าง และให้นำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวอรนุช สีแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการผลิต รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓

จังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	๐๗-๐๔-๐๐๗-๐๐๗	นางสาวพิมลพรรณ ชื่นภิรมย์	ผู้ได้รับการจัดจ้าง
๒	๐๐๒	๐๗-๐๔-๐๐๗-๐๑๓	นางสาววรรณศิกา เนินทราย	ผู้ได้รับการจัดจ้าง

